



## HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Chiều ngày 17/7/2020, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm và dự thảo kế hoạch công tác bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng và hơn 170 viên chức bệnh viện tham dự. Hội nghị vinh dự được đón tiếp BS.CKII Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu tham dự và chỉ đạo Hội nghị.



*Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị*

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe BS.CKI Nguyễn Ích Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. BS.CKII Trần Quốc Sử - Phó Giám đốc Bệnh viện thông qua dự thảo Kế hoạch công tác bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020; Nghe các ý kiến tham luận tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo và kế hoạch.



*Ảnh: BS.CKI Nguyễn Ích Tuấn - PGĐ thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020*

Trong 6 tháng đầu năm 2020 hoạt động của Bệnh viện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là bắt đầu thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cùng với sự ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, công tác điều trị ngoại trú được tăng cường góp phần giảm tải nội trú, số người điều trị ngoại trú đạt: 964% so với chỉ tiêu; Công suất sử dụng giường bệnh bằng so với cùng kỳ: 109%; Các khoa có tỷ lệ chuyển tuyến giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bệnh viện đã triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: Tổ chức tốt việc sàng lọc bệnh nhân ngay tại cổng bệnh viện; khám bệnh, phân luồng, cách ly người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp, người có yếu tố dịch tễ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả khu cách ly điều trị tại khoa Truyền nhiễm, đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh cho 21 công dân từ vùng dịch về dương tính với Covid 19. Uy tín và thương hiệu của Bệnh viện tiếp tục được nâng cao, tư tưởng CCVC- LD ổn định, yên tâm công tác.



*Ảnh: BS. CKII Trần Quốc Sử - PGĐ thông qua dự thảo Kế hoạch công tác bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020*

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, Bệnh viện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020: Nâng cao các kỹ thuật đã và đang được thực hiện tại Bệnh viện; Tiếp nhận các kỹ thuật theo chương trình của đề án 1816 (Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, thay khớp háng toàn phần; khâu nối máy bằng Stapler trong phẫu thuật ung thư đại-trực tràng...); Cử cán bộ đi đào tạo dài hạn và ngắn hạn đúng chuyên ngành, đồng đều giữa các chuyên khoa. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị:





Trong nội dung thảo luận có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất quan trọng góp phần hoàn chỉnh nội dung Báo cáo và Kế hoạch, tập trung một số vấn đề như: về an ninh trật tự, cơ sở vật chất, các giải pháp nâng cao chất lượng Bệnh viện, tăng thu nhập cải thiện đời sống CCVC-LĐ...



*Ảnh: BS. CKII Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo*

BS. CKII Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của tập thể, cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong việc từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị, cũng như chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên khoa cho tuyến dưới. Thời gian tới Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cần chú trọng hơn nữa đến việc triển khai phát triển và áp dụng các kỹ thuật mới hiện đại vào công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, tập trung vào công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế, đẩy mạnh công tác đào tạo, chỉ đạo tuyên góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chẩn đoán và điều trị.



*Ảnh: BS. CKII. Mã Quốc Thiện - GĐBV phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo*

BS.CKII Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của BS.CKII Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế cũng như ý kiến đóng góp đề xuất của các đại biểu và khẳng định, bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị của người dân trong và ngoài tỉnh./